

Source :

โพสต์ทูเดย์

Date :

- 2 อ.ก. 2557

Page :

B 12

No :

57001748

แผนโซนนิ่งอ้อยส่อเค้ามล้ม

**ชวนาเข้าโครงการต่ำเป้ากว่าครึ่ง
กระทบโรงงานน้ำตาล-เอทานอล**

B 12

โพสต์ทูเดย์ รว.เกษตรฯ รับโซนนิ่งอ้อยยังห่างเป้า เดิมที่ได้แค่ 2 แสนไร่ หวังอนาคตเกษตรกรเข้าโครงการเพิ่ม

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและ รว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนนาข้าวที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อปลูกอ้อยโรงงานตามแผนส่งเสริมปี 2557 ที่กำหนดเป้าหมายพื้นที่ 4 แสนไร่ หรือโซนนิ่งอ้อยนั้น ล่าสุดพบว่ามีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการประมาณ 2 แสนไร่เท่านั้น เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ 31 จังหวัด ส่วนใหญ่ไม่มั่นใจว่าจะมีรายได้เพิ่มจากการปลูกอ้อยมากกว่าการปลูกข้าวที่ทำอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม มั่นใจว่าในปีต่อไปเกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสมพื้นที่ทั้งหมด

6 ล้านไร่ จะหันมาปลูกอ้อยเพิ่มขึ้นหลังจากผลผลิตอ้อยในพื้นที่กลุ่มนำร่องออกมาและสามารถสร้างรายได้ที่น่าพอใจ

“ขณะนี้เกษตรกรในหลายพื้นที่เริ่มเข้าใจมากขึ้นว่า การปลูกอ้อยจะทำรายได้ให้เขามากกว่า เพราะไม่ต้องการดูแลมากเหมือนการปลูกข้าว รวมทั้งมีตลาดรับซื้อที่แน่นอน จะไม่มีปัญหาเหมือนกับสินค้าเกษตรตัวอื่น ทั้งนี้ หากมีเกษตรกรเข้าร่วมระบบโซนนิ่งเพิ่มขึ้น จะทำให้สามารถบริหารจัดการผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรได้ เป็นการลดปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำด้านหนึ่ง” นายยุคล กล่าว

ทั้งนี้ เป้าหมายสำคัญของโครงการดังกล่าว คือ การทำให้เกษตรกรในโครงการจะต้องมีรายได้มากกว่าการปลูก



ยุคล ลิ้มแหลมทอง

ข้าว โดยต้องมีรายได้อย่างน้อยปีละ 1.8 แสนบาท แต่จากผลการศึกษาของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ระบุว่า เกษตรกรต้องปลูกอ้อยให้ได้ผลผลิต 10 ตันต่อไร่ขึ้นไป จึงจะทำให้มีรายได้มากกว่าการปลูกข้าว แต่ปัจจุบันเกษตรกรปลูกอ้อยได้ผลผลิตประมาณ 9-10 ตันต่อไร่

สำหรับเป้าหมายการเพิ่มผลผลิตอ้อยของ กอน. เพื่อรองรับการผลิตน้ำตาลและเอทานอลที่ต้องการผลผลิตอ้อยเพิ่มอีก 100 ล้านตัน ในปี 2564 จากปัจจุบันมี

ผลผลิตประมาณ 86 ล้านตัน หรือต้องมีการเพิ่มพื้นที่ปลูกอ้อยเป็น 18 ล้านไร่ จากปัจจุบัน 10 ล้านไร่ สำหรับโรงงานน้ำตาล 20 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ และแสดงความต้องการผลผลิตอ้อยเพิ่ม ประกอบด้วย โรงงานสุพรรณบุรี รีไฟร์ชัยมงคล ไทยเพิ่มพูน ไทยอุตสาหกรรม ประจวบอุตสาหกรรม ท่ามะกา ไทยกาญจนดิษฐ์ มิตรเกษตร บ้านโป่ง ทิพย์กำแพงเพชร มิตรเกษตร (อุทัยธานี) ที.เอ็น. ปรานบุรี อ่างเวียง วังขนาย (มหาวัง) เริ่มอุดม น้ำตาลไทย กาญจนบุรี (อุตรธานี) ขอนแก่น (เลย) ระยอง โรงงานรวมเกษตร (ภูหลวง)

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามาคณะกรรมการ กอน. ที่มีอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เป็นประธาน ได้เห็นชอบราคาอ้อยขึ้นต้นในฤดูกาลผลิต 2556/2557 ที่ตันละ 900 บาท และบวกเงินค่าความหวาน (ซี.ซี.เอส.) ประมาณ 6% ขณะที่ต้นทุนการผลิตอ้อยอยู่ที่ 1,129.92 บาทต่อตัน ■